

สรุปประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็น
โครงการพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมอย่างมีศักยภาพเพื่อรองรับการลงทุน
(ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมอย่างมีศักยภาพเพื่อรองรับการลงทุน)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
วันศุกร์ที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ น.
ณ ห้องจามจรี ชั้น ๑ โรงแรมสยามริเวอร์รีสอร์ท อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

การประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็น โครงการพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมอย่างมีศักยภาพเพื่อรองรับการลงทุน (ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมอย่างมีศักยภาพเพื่อรองรับการลงทุน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้องจามจรี ชั้น ๑ โรงแรมสยามริเวอร์รีสอร์ท จังหวัดชัยภูมิ โดย นายสมบูรณ์ ศรีทอง หัวหน้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ เป็นกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมจากภาคส่วนต่างๆ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาทั้งสิ้น ๖๓ คน โดยแบ่งเป็น ผู้แทนจากหน่วยงานราชการ จำนวน ๔๖ คน เอกชน ๔ คน และประชาชน ๑๓ คน

ในการประชุมได้มีการนำเสนอความเป็นมาโครงการ แนวทางการศึกษา และแผนการดำเนินงาน โดย นางสาวอริกา รงค์สวัสดิ์ ผู้จัดการโครงการ และนำเสนอผลการรวบรวมข้อมูลสถานการณ์ด้านกายภาพ เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม สังคม สิ่งแวดล้อม ของจังหวัดชัยภูมิ โดย ดร. กฤศ ฉายแสงเดือน รวมทั้งการระดมความคิดเห็นจากที่ประชุม ในประเด็นดังนี้

ประเด็น	ความคิดเห็นที่ได้จากการประชุม
๑. โอกาสและข้อจำกัดในการพัฒนาอุตสาหกรรมของจังหวัด	โอกาส <ul style="list-style-type: none">- มีพื้นที่ใหญ่เป็นลำดับที่ ๗ ของประเทศ- มีการเกษตรกรรมที่หลากหลายรูปแบบ ทั้ง อ้อย มัน ข้าว สับปะรด ยาง- มีเส้นทางรถไฟ และเส้นทางรถไฟในอนาคตที่จะขยายตามแผนงานของการรถไฟฯ ที่จะสร้างทางรถไฟขยายสู่ จ.เพชรบูรณ์ และ จ.เลย ทำให้ชัยภูมิเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์การขนส่งได้ และการขยายรถไฟทางคู่สายสีม่วงเริ่มต้นจากสถานีจัตุรัส-ชัยภูมิ-หนองบัวลำภู-เลย. รวมทั้งอยู่ใกล้สถานีขนส่งสินค้า (บัวใหญ่)- มีสนับสนุนการสร้างแหล่งกักเก็บน้ำขนาดกลางเพิ่มเติม ซึ่งอาจสามารถนำมาใช้ประโยชน์ทางการอุตสาหกรรมได้- สินค้าโอท็อปมีชื่อเสียง
	ข้อจำกัด <ul style="list-style-type: none">- ผังเมืองปัจจุบัน ไม่เอื้อในการสร้างและขยายโรงงานอุตสาหกรรม- แหล่งน้ำที่ไม่เพียงพอตลอดทั้งปี ขาดระบบการส่งน้ำ การกระจายน้ำเพื่อการอุตสาหกรรม- ขาดโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร (ด้วยติดประเด็นผังเมืองไม่เอื้ออำนวยต่อการสร้าง) เช่น ชัยภูมิมีการปลูกสับปะรด ปีละ ๘๐,๐๐๐ ตันโดยประมาณ แต่ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูป

ประเด็น	ความคิดเห็นที่ได้จากการประชุม
	<p>จะต้องส่งไปถึงระยอง หรือมีการเลี้ยงสัตว์ สุกร ไก่ แต่ไม่มีโรงงานแปรรูปที่เพียงพอ ต้องส่งเป็นสัตว์มีชีวิตไปเข้าโรงงานแปรรูปจังหวัดข้างเคียง รวมทั้งมีการปลูกพืชอาหารสัตว์หลายชนิด แต่ก็ไม่มีโรงงานผลิตอาหารสัตว์ ทำให้ต้องซื้ออาหารสัตว์จากจังหวัดอื่นๆ มา</p> <ul style="list-style-type: none"> - นโยบายของจังหวัดที่ต้องการเป็นเมืองแห่งความสุข ซึ่งอาจทำให้ไม่สนับสนุนด้านอุตสาหกรรม ด้วยเกรงการเกิดปัญหาความขัดแย้งการใช้ที่ดิน ผลกระทบสิ่งแวดล้อม - เส้นทางคมนาคม (ถนน) ยังไม่เพียงพอ - กำลังแรงงานพร้อมเนื่องจากมีวิทยาลัยอาชีวศึกษาหลายแห่ง แต่ไปทำงานที่จังหวัดอื่น ซึ่งสามารถที่จะดึงกลับมาได้ อัตราการว่างงานน้อย แต่ที่ว่างเนื่องจากรอฤดูกาล
<p>๒. พื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเป็นพื้นที่อุตสาหกรรม</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● พื้นที่ที่มีการปลูกวัตถุดิบนั้น ๆ ควรมีโรงงานแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าและขนส่งสู่พื้นที่อุตสาหกรรม เพื่อแปรรูป โดยจัดตั้งเป็นลักษณะนิคมอุตสาหกรรม เขตประกอบการ ให้สามารถแลกเปลี่ยนทรัพยากรได้ เช่น มีโรงงานแปรรูปอาหาร เศษวัสดุเหลือใช้ก็นำไปสู่อีกโรงงานหนึ่งแปรรูปเป็นอาหารสัตว์ หรือแปรรูปเป็นปุ๋ยอินทรีย์ เป็นต้น ● พื้นที่ทางตอนล่างของจังหวัด (อำเภอเมืองลงไป) มีความเหมาะสมด้วยเป็นพื้นที่ที่มีการปลูกวัตถุดิบทางการเกษตรจำนวนมาก เช่น อำเภอบำเหน็จณรงค์ ● พื้นที่ที่ติดกับจังหวัดนครราชสีมา เช่น คอนสวรรค์ อำเภอเมือง จัตุรัส บำเหน็จณรงค์ แก้งคร้อและขอนแก่น เช่น เกษตรสมบูรณ์ ภูเขียว บ้านแท่น เป็นต้น เพื่อส่งเสริมการค้า การผลิตได้ง่าย มีความเชื่อมโยงกับจังหวัดอื่นๆ
<p>๓. ประเภทอุตสาหกรรมที่น่าสนใจ/เป็นไปได้ในพื้นที่ของจังหวัด</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● อุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตร เช่น โรงงานผลิตสับปะรดแปรรูปแปรรูปมันสำปะหลัง เป็นต้น หรือการแปรรูปอาหาร เช่น แปรรูปเนื้อสัตว์ เป็นต้น และอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่อง เช่น อาหารสัตว์ ปุ๋ยจากกาก หรือน้ำเสีย กระดาษ/ผ้าใยสับปะรด พลังงานจากชีวภาพ เป็นต้น โดยมองว่า ควรจัดทำเป็นนิคมอุตสาหกรรม หรือเขตประกอบการอุตสาหกรรม เพื่อให้กำกับดูแลปัญหาสิ่งแวดล้อม กำหนดให้โรงงานอุตสาหกรรมที่มาตั้งมีความต่อเนื่องกัน แลกเปลี่ยนทรัพยากร/ของที่ไม่ได้ใช้แล้วให้กันและกันได้ ● อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์ ยานยนต์ ● อุตสาหกรรมยาสมุนไพร (แบบอภัยภูเบศ) ● อุตสาหกรรมสินทอ ผ้าไหมตัดเย็บ ● อุตสาหกรรมที่สะอาดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไม่ก่อปัญหามลพิษ ● อุตสาหกรรมที่ขยายประโยชน์จากเหมืองแร่ไปแต่สาขา ● อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องจากของเสีย

ประเด็น	ความคิดเห็นที่ได้จากการประชุม
๔. ข้อเสนอแนะ	<ul style="list-style-type: none"> ● ยุทธศาสตร์ด้านอุตสาหกรรมของจังหวัดควรมีการจัดทำอย่างต่อเนื่อง ด้วยปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเร็ว ● กฎหมายผังเมือง ควรมีการปรับเปลี่ยนและส่งเสริมการพัฒนาของจังหวัด ● รัฐควรสนับสนุนให้มีการสร้างนิคมอุตสาหกรรม / เขตอุตสาหกรรม โดยให้โรงงานอุตสาหกรรมการเกษตรได้ตั้งรวมกัน และแลกเปลี่ยนทรัพยากร/ของที่ไม่ได้ใช้แล้วให้กันและกันได้ มีพื้นที่ป้องกันมลพิษการจัดสรรน้ำใช้ไม่แย่งกับการเกษตร ● เพื่อสนับสนุนให้เอกชนมาตั้งโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ที่กำหนด ควรมีการให้สิทธิพิเศษเพิ่มเติม และให้ชาวบ้านได้รับประโยชน์ด้วย

ภาพบรรยากาศการประชุมโครงการพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมอย่างมีศักยภาพเพื่อรองรับการลงทุน
วันศุกร์ที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ โรงแรมสยามริเวอร์รีสอร์ท อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ



